

## Tạm Cho Nghỉ Học\*\*

Ban Quản Trị cho phép ông tổng giám đốc/người chỉ định thay mặt cho một học sinh tạm nghỉ học vì một hay nhiều hơn những lý do sau đây:

1. Cố ý vi phạm chủ trương của Ban Quản Trị, quy định hành chánh hay luật lệ của nhà trường;
2. Cố ý có hành động ngăn trở về vật liệu và có tính cách nghiêm trọng quyền được giáo dục của những người khác;
3. Cố ý có hành động làm nguy hại học sinh, hay những học sinh hay nhân viên khác;
4. Cố ý có hành động làm hư hại tài sản của khu học chánh.

Học sinh và cha mẹ được thông báo những biện pháp kỷ luật kết quả của hành vi sai trái của học sinh có thể đưa tới hậu quả bị cho tạm nghỉ học trong cuốn *Cẩm Nang cho Học Sinh/Phụ Huynh* do khu học chánh thực hiện.

Mỗi hồ sơ cho tạm nghỉ học sẽ bao gồm một văn bản nói rõ lý do bị tạm cho nghỉ học, thời gian kéo dài, một kế hoạch cho đi học trở lại và có thể thu xếp cho học sinh làm bù bài vở thiếu sót. Việc tạm cho nghỉ học không kéo dài hơn 10 ngày. Khu học chánh có thể bắt buộc học sinh đi học vào ngoài giờ học như là một cách thay thế cho biện pháp tạm nghỉ học. Mọi nỗ lực hợp lý và đúng lúc phải thông báo cho phụ huynh/người giám hộ của học sinh đang bị tạm cho nghỉ học.

Trong trường hợp khẩn cấp có kết quả rủi ro tới sức khỏe và sự an toàn, khu học chánh có thể tạm hoãn lại tiến trình thông báo việc tạm cho nghỉ học nói trên cho tới khi tình trạng khẩn cấp đi qua.

Những học sinh bị tạm cho nghỉ học có thể không được phép tham dự những sinh hoạt sau giờ học và những trận đấu thể thao; cũng không được có mặt trong địa phận của khu học chánh mà không có cha mẹ hay người giám hộ đi theo; không được tham dự vào những sinh hoạt do khu học chánh hướng dẫn hay bảo trợ. Học sinh nào vi phạm những điều luật này có thể bị chuyển qua cơ quan công lực.

Việc tạm cho nghỉ học có thể kháng cáo lên Ban Quản Trị, chiếu theo thủ tục khiếu kiện được vạch ra trong AC-AR hay KL-AR(1).

### HẾT PHẦN QUY ĐỊNH

---

#### Tài liệu Tham Khảo:

[ORS 339.240](#)  
[ORS 339.250](#)

[OAR 581-021-0050 to -0075](#)

#### Tài liệu Đối Chiếu:

JG - Student Discip